



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

20 สิงหาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน นันทวรรณ คงสีปาน

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต
รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/725>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 20 สิงหาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี

ผู้วิจัย นันทวรรณ คงสีปาน

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน และ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครู จำนวน 30 คน และนักเรียน จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน หลังดำเนินโครงการ ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ($= 4.61, S.D. = 0.29$)
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน หลังดำเนินโครงการ ครูมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ($= 4.65, S.D. = 0.18$)
3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน หลังดำเนินโครงการ ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ($= 4.60, S.D. = 0.20$) และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ($= 4.59, S.D. = 0.21$)
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองแก่ผู้เรียน หลังดำเนินโครงการ ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ($= 4.62, S.D. = 0.19$) และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ($= 4.58, S.D. = 0.20$)